



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ (1 ม.ค. 61)	<p>ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2561</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำรัสอำนวยการเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 แก่พสกนิกรชาวไทยว่า "บัดนี้ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดีและอำนวยการแก่ทุกท่าน ให้มีความสุข ความเจริญ ให้มีกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาที่แจ่มใส เข้มแข็งตลอดจนประสบแต่ความสุข ความเจริญอันเป็นมงคลยิ่งๆ ขึ้นไป</p> <p>ในรอบปีที่แล้ว บ้านเมืองของเราได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง ดังที่ท่านทั้งหลายก็จะตระหนักทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆ จะเกิดขึ้น เราคนไทยก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้เป็นอย่างดี ด้วยความซันติ ใจเย็น ค่อยคิด ค่อยทำไปอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่น ด้วยสติและเหตุผลอันพอเหมาะพอควร เพื่อประโยชน์และความสุขของประเทศชาติและประชาชน ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง จงปกป้อง คุ้มครองรักษาและให้ขวัญกำลังใจต่อทุกท่านถ้วนหน้า ในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราสืบต่อไป"</p>
มติชน (1 ม.ค. 61)	<p>เทศกาลปีใหม่ 2561</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวอวยพรปีใหม่ 2561 ว่า ที่ผ่านมาประชาชนคนไทยทุกคนได้ทำหน้าที่ของตัวเองมาตลอด ทั้งดูแลสุขภาพ การช่วยเหลือผู้อื่น มีตัวอย่างดี ๆ จำนวนมาก จึงอยากให้ผลแห่งความดีที่กระทำได้เป็นอันสงฆ์ให้ประชาชนทุกคนมีความสุขภาพดี ทั้งส่วนตัวและครอบครัว และขอให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนตลอดไป นอกจากนี้ อยากขอให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพื่อสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ปลอดภัยทุจริต</p>
มติชน ผู้จัดการออนไลน์ (30 ธ.ค.60)	<p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวเตือนเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ ว่า ประชาชนควรเลือกอาหารที่ร้อน ปรุงสุกใหม่ สะอาด เลือกซื้อจากร้านที่มีป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคอุจจาระร่วง พร้อมย้ำหลักกินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือบ่อยๆ สำหรับเมนูเสี่ยงโรคอุจจาระร่วง 10 เมนู ได้แก่ 1.ลาบ ก้อยดิบ 2.ยำกุ้งเต้น 3.ยำหอยแครง 4.ข้าวผัดโรยเนื้อปู โดยเฉพาะกรรมวิธีทำปริมาณมาก 5.อาหารหรือขนมที่ราดด้วยกะทิสด 6.ขนมจีน 7.ข้าวมันไก่ 8.ส้มตำ 9.สลัดผัก และ 10.น้ำแข็ง สำหรับผู้ที่เดินทางท่องเที่ยว ขอให้เลือกร้านที่มีป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ของกรมอนามัย และควรรักษาแก๊ทท้องเสีย เช่น ยาธาตุน้ำขาว ยาธาตุน้ำแดง ผงน้ำตาลเกลือแร่ ยาลดกรด ติดตัวไปด้วย เพื่อบรรเทาอาการท้องเสียที่อาจเกิดขึ้นได้</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก (30 ธ.ค.60)	<p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ก่อนขับรถทางไกลทุกครั้ง ผู้ขับควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง เตรียมผ้าเย็นเวลาว่าง และสวมแว่นตากันแดดขณะขับรถ ที่สำคัญ ควรตรวจสภาพของรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน ปรับการนั่งขับรถให้ถูกต้อง และควรคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัย</p>
ผู้จัดการออนไลน์ (30 ธ.ค.60)	<p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำ 3 วิธีคลายเครียดขณะรถติดช่วงเดินทางปีใหม่ ได้แก่ ฟังเพลงที่ชอบแบบต่อเนื่อง ฟังวิทยุ และบิดขี้เกียจ ยืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อหดเกร็ง ก้ม-เงยศีรษะ ชยับไหล่ขึ้น-ลง ช่วยคลายเครียดได้ดีและมีสมาธิขึ้น</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (30 ธ.ค.60)	<p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ห่วงผู้ป่วย จิตเวชอาการกำเริบช่วงปีใหม่ กำชับ 4 ห้าม "ห้ามดื่มเหล้า -ห้ามใช้สารเสพติด - ห้ามอดนอน และห้ามขาดยา</p>
ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ (30 ธ.ค.60)	<p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพระหว่างเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ โดยก่อนเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำมากๆ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องเตรียมยาไปทานตามที่แพทย์สั่ง หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัด และไม่ควรร่วมใช้ของร่วมกัน หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่ผู้คนแออัด หลีกเลี่ยงดื่มสุราและการสูบบุหรี่ นอกจากนี้ ควรล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (30 ธ.ค.60)</p>	<p>การสัมผัสกับเชื้อโรคที่อยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่สำคัญหากเดินท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวมาก ๆ ควรดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ ไม่ควรดื่มสุราแก้หนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ประชาชนที่ต้องเดินทางไกลช่วงเทศกาลปีใหม่ อาจมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเมื่อย หรือไอ แนะนำให้พกผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ ยามแก็โอมะขามป้อม ยาหม่องสมุนไพร/น้ำมันโพล ยาหอมเทพจิตร และยาตมสมุนไพร เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยในเบื้องต้น และช่วงที่อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงฉับพลัน แนะนำให้ดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย โดยใช้รสชาติอาหารเป็นยา ที่เหมาะในฤดูหนาว คือ รสเปรี้ยว รสขม และรสเผ็ดร้อน เพราะรสเปรี้ยวจากผลไม้จะช่วยขับเสมหะ มีวิตามินซีสูง ทำให้ร่างกายสดชื่น ตื่นตัว ส่วนรสเผ็ดร้อนช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต ขับลม และควรเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ ๆ</p>
<p>คมชัดลึกออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ (3 ม.ค. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำยาจากสมุนไพรที่เหมาะสมในการถวายสังฆทานในโอกาสต่าง ๆ 8 รายการ ได้แก่ 1.ยาฟ้าทะลายโจร แก้ไข้ ป้องกันหวัด บรรเทาอาการท้องเสีย 2.ยาขมิ้นชัน ขับลม บรรเทาอาการท้องอืด 3.ยาหอม แก่ลมเวียนศีรษะ แก้คลื่นไส้อาเจียน 4.ยาตมสมุนไพร บรรเทาอาการเวียนศีรษะ ทำให้สดชื่น ผ่อนคลาย 5.ยามมะแว้ง ขับเสมหะ บรรเทาอาการไอ 6.น้ำมันโพล/ยาหม่องโพล บรรเทาอาการปวดเมื่อย 7.คาลาไมน์พญาขอ แก้ผดผื่นคัน และ 8.ตะไคร้หอม ป้องกันยุง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใน Line ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ @DTAM จะมีผู้เชี่ยวชาญตอบคำถาม</p>
<p>เดลินิวส์ (30 ธ.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นของขวัญสุขภาพเทศกาลปีใหม่ ซึ่งกรมฯ ได้เข้าไปส่งเสริมพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานมั่นใจได้ทั้งคุณภาพและความปลอดภัย</p>
<p>คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ (30 ธ.ค.60)</p>	<p>-เสนอภาพข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. ออกตรวจและรณรงค์ให้ผู้บริโภคมอบกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีสัญลักษณ์ "Healthier Choice สุขใจทั้งผู้ให้ ถูกใจทั้งผู้รับ" เพื่อลดหวาน มัน เค็ม ที่ที่อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เซ็นทรัล แจงวัฒนะ</p>
<p>ข่าวสด เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวนวน้ำ (30 ธ.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รว.คมนาคม เป็นประธานแถลงข่าวอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 28 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เกิดอุบัติเหตุ 477 ครั้ง เสียชีวิต 41 ราย บาดเจ็บ 500 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา และขับรถเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ถนนกรมทางหลวง ถนนในอบต./หมู่บ้าน ตามลำดับ ช่วงเวลาเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 16.01 - 20.00 น. ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ศรีสะเกษ จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่</p>
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก (30 ธ.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ รายงานข้อมูลคดีเมาแล้วขับช่วงเทศกาลปีใหม่ ว่า ระหว่างวันที่ 28-29 ธ.ค. ทั่วประเทศมีผู้ที่ศาลสั่งคุมประพฤติทั้งหมด 1,107 คดี สูงสุดคือ ขับรถขณะเมาสุรา 727 ราย รองลงมา ขับรถประมาท 43 ราย ซึ่งผู้ที่ถูกคุมประพฤติต้องถูกสั่งให้ไปทำงานบริการสังคม โดยดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุจากรถตามรพ.ต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด หากไม่ปฏิบัติตาม จะรายงานต่อศาล เพื่อให้เปลี่ยนคำพิพากษาลงโทษอย่างอื่นต่อไป</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ ไอ.เอ็น.เอ็น (30 ธ.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.กิตติพงษ์ สัญชาตวิรุฬ ผอ.สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน เปิดเผยว่า ได้กำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศกว่า 165,000 คน เตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทั้งระดับพื้นฐานและระดับสูง เพื่อให้การรักษาพยาบาลและช่วยเหลือประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยหากเกิดอุบัติเหตุ ทีมแพทย์ฉุกเฉินต้องเข้าไปยังสถานที่เกิดเหตุ ในเวลา 8 - 10 นาที นับตั้งแต่ได้รับแจ้งเหตุทางสายด่วน 1669 นอกจากนี้ ยังกระจายทีมกู้ชีพประจำจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ตามที่กำหนดในแผน</p>
<p>เว็บไซต์ voicetv.co.th (31 ธ.ค. 60)</p>	<p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รว.สธ. กล่าวว่า ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ สธ.ได้ให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อตลอด 24 ชั่วโมง และมอบให้ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. และรองปลัด สธ. ทั้ง 4 คน ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานที่ต้องดูแลประชาชน ไม่ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวในช่วงเทศกาลสำคัญ ทั้งที่รพ. จุดบริการประชาชน และด่านชุมชน รวมทั้งติดตามความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์ (EOC) ในระดับจังหวัด และอำเภอ ในพื้นที่ปริมณฑลและ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>จังหวัดที่มีสถิติการบาดเจ็บสูงทุกภาค และร่วมสนับสนุนการรณรงค์ “ดื่มแล้วขับ จับตรวจแอลกอฮอล์” โดยตรวจเลือดวัดระดับแอลกอฮอล์ตามที่เจ้าพนักงานตำรวจส่งตรวจ รวมทั้งให้สสจ.ทำงานร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด จัดเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำจุดบริการและด่านชุมชน เพื่อสกัดผู้ดื่มสุราไม่ให้ขับรถออกจากหมู่บ้าน ลดการเกิดอุบัติเหตุ และสนับสนุนการทำงานของทุกจังหวัด ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>ไทยรัฐ (31 ธ.ค. 60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบ 3 สาย ได้แก่ สายภาคกลาง พื้นที่ นนทบุรี สมุทรสาคร ตรวจสอบ 45 ราย พบกระทำความผิด 4 ราย ประกอบด้วย การจำหน่ายในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 2 ราย โฆษณา 1 ราย เป็นลานเบียร์ห้างใหญ่ที่มหาชัย จ.สมุทรสาคร และไม่มีใบอนุญาตขายสุรา 1 ราย สายภาคอีสาน พื้นที่จากลพบุรีถึงอุดรธานี เป็นสถานบริการน้ำมัน 49 ราย ร้านขายยา 1 ราย รวม 50 ราย ไม่พบการกระทำความผิด และสายภาคเหนือ จาก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ถึง อ.เมือง เชียงใหม่ เป็นสถานบริการน้ำมัน 33 ราย ไม่พบการกระทำความผิด สำหรับวันถัดไป จะตรวจสถานประกอบการที่มีอัตราเสี่ยงในเขตที่เกิดอุบัติเหตุสูง</p>
<p>มติชน (31 ธ.ค. 60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดฯ และโฆษก สธ. กล่าวว่า ในช่วงนี้ เป็นช่วงที่มีการเฉลิมฉลองเพื่อลดโรคอูจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษขอให้ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือบ่อยๆ อาหารต้องปรุงไม่เกิน 4 ชั่วโมงก่อนรับประทาน หากกินอาหารประเภทปิ้งย่าง เช่น หมูกระทะ กุ้งกระทะ ขอให้ปิ้งให้สุกก่อน สำหรับเมนูที่มักเป็นต้นเหตุของโรคอูจจาระร่วง 10 เมนู ได้แก่ 1.ลาบ ก้อยดิบ 2.ยำกุ้งเต้น 3.ยำหอยแครง 4.ข้าวผัดโรยเนื้อปู โดยเฉพาะกรรมที่ทำปริมาณมาก 5.อาหารหรือขนมที่ราดด้วยกะทิสด 6.ขนมจีน 7.ข้าวมันไก่ 8.ส้มตำ 9.สลัดผัก และ 10.น้ำแข็ง สำหรับผู้ที่เดินทางท่องเที่ยว ขอให้เลือกร้านที่มีป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ของกรมอนามัย</p>
<p>ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า ไทยรัฐ มติชน (31 ธ.ค. 60)</p>	<p>-เสนอข่าว นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. ในฐานะรองประธานกรรมการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน แดงสถิติอุบัติเหตุวันที่ 29 ธ.ค. 2560 เกิดอุบัติเหตุ 576 ครั้ง เสียชีวิต 49 ราย บาดเจ็บ 609 คน สาเหตุสูงสุดเกิดจากเมาสุรา และขับรถเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดและมีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 25 ครั้ง บาดเจ็บ 48 ราย สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 2 วัน (28-29 ธ.ค. 2560) เกิดอุบัติเหตุ 1,053 ครั้ง เสียชีวิต 92 ราย บาดเจ็บ 1,107 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 32 จังหวัด จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ศรีสะเกษ 7 ราย หากพบเห็นอุบัติเหตุแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 หรือสายด่วน 1669</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คมชัดลึก ไทยโพสต์ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด ผู้จัดการรายวัน (1 ม.ค. 61)</p>	<p>พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หัวหน้าคสช. ได้มีคำสั่งที่ 54/2560 เรื่องการจุดพลุในช่วงเทศกาลปีใหม่ อนุญาตให้ประชาชนจุดพลุได้ตั้งแต่ 23.00 น. วันที่ 31 ธ.ค. 2560 - 01.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 2561 โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้อำนวยการเขตสำหรับกทม. หรือนายอำเภอท้องที่สำหรับจังหวัด แต่การขออนุญาตจุดและปล่อยบั้งไฟ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศยังคงให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึกสยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เด่นทั่วไทย มติชน (2 ม.ค. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานผลการดำเนินงานการรณรงค์ขับรถมินิไบ้ รักษาวินัยจราจร ว่า เกิดอุบัติเหตุ 649 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 73 ราย ผู้บาดเจ็บ 688 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา และขับรถเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รองลงมาคือรถปิกอัพ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่และบุรีรัมย์ 27 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ บุรีรัมย์ และมหาสารคาม 5 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ บุรีรัมย์ 31 คน สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 3 วัน (28-30 ธ.ค. 2560) เกิดอุบัติเหตุ 1,702 ครั้ง เสียชีวิต 167 ราย บาดเจ็บ 1,793 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 21 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ศรีสะเกษ และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ บุรีรัมย์</p>
	<p>-เสนอข่าว ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระบุว่า สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุคือ เมาแล้วขับ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ และเชียงราย 24 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี 4 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงราย 25 คนสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 4 วัน (28-31 ธ.ค. 2560) เกิดอุบัติเหตุ 2,380 ครั้ง เสียชีวิต 239 ราย บาดเจ็บ 2,500 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 13 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 86 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ศรีสะเกษและอุบลราชธานี 11 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ บุรีรัมย์ 89 คน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ โฆษก สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า วันที่ 2 ม.ค. ประชาชนจะเริ่มกลับเข้าทำงานหลังหยุดเทศกาลปีใหม่ขออย่าเตือนผู้ขับขี่ให้เตรียมร่างกายให้พร้อมเดินทาง พักผ่อนให้เต็มที่อย่างน้อย 8 ชั่วโมง งดดื่ม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (2 ม.ค. 61)</p>	<p>เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกัญชาที่ออกฤทธิ์ทำให้ง่วงซึมสำหรับวิธีแก้อาการง่วงนอนขณะขับรถ ให้รับประทานของขบเคี้ยวที่มีรสเปรี้ยวหรือดื่มเครื่องดื่มแช่เย็น จะช่วยให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่า หรือเปิดหน้าต่างรถให้อากาศถ่ายเท และให้ลมปะทะหน้า เปิดเพลงฟังดังๆ จังหวะเร็ว หรือร้องตามไปด้วย และขอให้ผู้ขับขี่หรือผู้ร่วมเดินทางช่วยกันสังเกตสัญญาณของอาการง่วง หลับในของผู้ขับ 8 ประการ ได้แก่ 1.หาวบ่อยและต่อเนื่อง 2.ใจลอยไม่มีสมาธิ 3.รู้สึกเหนื่อย ล้า หงุดหงิด กระวนกระวาย 4.จำไม่ได้ว่าขับรถผ่านอะไรมาในช่วง 2-3 กม. 5.รู้สึกหนักหน่วงตา ลืมตาไม่ขึ้น ตาปรือ มองเห็นภาพไม่ชัด 6.รู้สึกมีนัยน์ตึรณะ 7.ขับรถส่ายไปมาหรือออกนอกเส้นทาง และ 8.มองข้ามสัญญาณไฟและป้ายจราจร หากมีอาการดังกล่าวเพียงข้อใดข้อหนึ่ง ขอให้จอดรถในที่ปลอดภัยเพื่อจับหลับประมาณ 15 นาที ก่อนขับต่อหรือเปลี่ยนให้ผู้อื่นขับรถแทน อย่าฝืนขับเด็ดขาด และเมื่อขับรถทางไกล 4 ชั่วโมง ต้องหยุดพัก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวถึงผลการลงพื้นที่ตรวจเตือนและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างวันที่ 29-31 ธ.ค. 2560 พบว่าการบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 แต่การเมาสุราแล้วขับยังเป็นสาเหตุสูงสุดของการบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (ร้อยละ 48) ทั้งนี้ ได้มีการตรวจเตือนและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในข้อกฎหมาย และพบผู้กระทำผิดดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 31 ราย และทำหนังสือกล่าวโทษดำเนินคดี 27 ราย สาเหตุหนึ่งที่เกิดการกระทำผิดตามมาตรา 28 นั้นเนื่องจากสถานบริการยังเข้าใจผิดว่าสามารถเปิดให้บริการเกินเวลาในวันสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้ ซึ่งข้อเท็จจริงต้องเป็นสถานบริการที่มีใบอนุญาตก่อนปี 2547 และต้องอยู่ในเขตโซนนิ่ง และสามารถให้บริการในรูปแบบดังกล่าวในคืนวันที่ 31 ธ.ค.เท่านั้น หากฝ่าฝืน จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
<p>มติชน (2 ม.ค. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. แฉลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ว่า สถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 1 ม.ค. 2561 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เกิดอุบัติเหตุ 677 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 71 ราย ผู้บาดเจ็บ 696 ราย สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 5 วัน (28 ธ.ค. 2560-1 ม.ค. 2561) เกิดอุบัติเหตุ 3,056 ครั้ง เทียบกับช่วงเดียวกันปี 2560 ลดลง 70 ครั้ง เสียชีวิต 317 ราย บาดเจ็บ 3,188 ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 9 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ตรัง ตาก นครนายก นราธิวาส น่าน ยะลา ระนอง และหนองบัวลำภู จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี (114 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ศรีสะเกษ (13 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี (118 ราย) จากข้อมูลของ สธ. พบผู้ขับขี่ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ดื่มสุรา 763 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 ของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด สาเหตุส่วนใหญ่เมาสุรา รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด โดยสาเหตุของอุบัติเหตุ 677 ครั้ง เป็นเรื่องการดื่มแล้วขับ 320 ครั้ง พฤติกรรมที่ทำให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีเสียชีวิต คือ ดื่มแอลกอฮอล์ และไม่สวมหมวกนิรภัย</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน ข่าวสด สยามรัฐ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ บางกอกโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ (3 ม.ค. 61)</p>	<p>สำหรับการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจาะเลือดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนและบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2561 ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 2560-3 ม.ค. 2561 มีผู้ที่ถูกส่งไปเจาะเลือดทั้งหมด 1,069 ราย เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 179 ราย ทราบผลแล้ว 190 ราย อายุต่ำกว่า 20 ปี 35 ราย พบปริมาณแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกำหนด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 101 ราย เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 10 ราย และจากการออกตรวจเตือนบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555 ของกรมควบคุมโรค พบมีการกระทำผิด 1,798 ราย ได้ดำเนินการตามกฎหมายทุกราย หากประชาชนพบผู้กระทำผิด เช่น ขายริมทาง ขายให้เด็ก ขายในเวลาห้ามขาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที โดยขณะนี้จากการเจาะเลือดผู้ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต พบว่ามีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 60 ขอให้เจ้าหน้าที่คุมเข้มเรื่องการขับรถเร็วและเยาวชนดื่มสุรา ในเส้นทางลัด เส้นทางรองด้วย และขออย่าเตือนผู้ขับขี่ให้เตรียมร่างกายให้พร้อมเดินทาง หากระยะทางไกลควรมีผู้ผลัดเปลี่ยนขับรถ หรือแวะพักตามจุดพักรถ หากเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรฯ ขอความช่วยเหลือที่หมายเลข 1669 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1 (3 ม.ค. 61)</p>	<p>สธ.มอบของขวัญปีใหม่ 61</p> <p>-เสนอสก๊อปข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รรมว.สธ. กล่าวว่า ปีใหม่ 2561 สธ.มอบของขวัญให้ประชาชน 4 เรื่อง คือ 1.บริการผ่าตัดวันเดย์กลับ 2.พัฒนาแอปพลิเคชัน "RDU รู้เรื่องยา" ส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัย 3.จัดทำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด (3 ม.ค. 61)</p> <p>ข่าวสด (2 ม.ค. 61)</p>	<p>ประเด็นข่าว</p> <p>แอปพลิเคชันสมุนไพร่เฟิร์ส (Samunprairfirst) ครบเครื่องเรื่องสมุนไพร่ในแอปฯเดียว และ 4.สปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์ยาใหม่ให้ผู้ป่วยบัตรทอง 5 กลุ่มโรค 7 รายการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ของขวัญปีใหม่ที่ดี สธ.อยากมอบให้ประชาชนคือ แอปพลิเคชัน "RDU รู้เรื่องยา" ซึ่งได้ร่วมกับเครือข่ายรพ. สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลฯ และภาคีสุขภาพ พัฒนาแอปฯ เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับข่าวสารเรื่องยาที่ถูกต้อง มีคลิปวิดีโอแนะนำการใช้ยา พร้อมค้นหาหาและร้านยาใกล้ตัวได้ โดยระบบแอนดรอยด์สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว ส่วนระบบไอโอเอส คาดว่าพร้อมให้บริการกลางเดือน ม.ค. 2561</p>
<p>มติชน (1 ม.ค. 61)</p>	<p>นโยบายสุขภาพ ปี 61</p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. โดยกล่าวว่า นอกจากของขวัญปีใหม่ที่ดี สธ.มอบให้แก่ประชาชน ได้แก่ แอปพลิเคชัน RDU รู้เรื่องยา และแอปพลิเคชันสมุนไพร่เฟิร์ส การพัฒนาการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับในบางกลุ่มโรค รวมทั้งสิทธิการให้ยาตัวใหม่ในผู้ป่วยเฉพาะ ยังมีประเด็นของการลดความแออัดการให้บริการของรพ. โดยการพัฒนากระบวนการปฐมภูมิ โดยเฉพาะรพ.สต. ทั้งด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟันฟูสมรรถภาพ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของความเป็นเลิศด้านระบบบริการ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ลดปัญหาการรอคอยของผู้ป่วย และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้กับผู้ป่วย 12 กลุ่มโรค และยังมีคลินิกหมอครอบครัว ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2559 จำนวน 48 ทีม 16 จังหวัด ปี 2560 มี 424 ทีม ครอบคลุมทุกจังหวัด และในปี 2561 จะขยายเพิ่มขึ้นอีก 574 ทีม รวมทั้งหมดเป็น 1,170 ทีม</p> <p>สำหรับปีนี้ สธ.จะมุ่งเน้นประชารัฐ ซึ่งกรณีคุณตุน บอดี้สแลม ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของประชารัฐที่ทำให้เห็นภาพชัดว่า หากช่วยกันระบบสุขภาพจะอยู่ได้ดีขึ้น</p>
<p>เดลินิวส์ (1 ม.ค. 61)</p>	<p>โรคและภัยสุขภาพปี 2561</p> <p>-เสนอสรุป นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง นโยบายในการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ปี 2561 ว่า จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข และทิศทางของประเทศที่มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้านการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ โดยมี 7 โรคที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ได้แก่ 1. โรคไข้เลือดออก ปี 2561 คาดว่าจะมีผู้ป่วยทั้งปีประมาณ 50,000 ราย ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา และมีพื้นที่เสี่ยง 35 จังหวัดทั่วประเทศ 2.โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2561 คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 220,000 ราย โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ประมาณ 13,000-48,000 รายต่อเดือน จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง 23 จังหวัด ได้แก่ กทม.และปริมณฑล จังหวัดขนาดใหญ่และจังหวัดที่มีการเคลื่อนย้ายประชากรสูง 3.โรคมือ เท้า ปาก ปี 2561 คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 94,000 ราย ช่วง มิ.ย.-ก.ย. อาจมีผู้ป่วย 8,000-23,000 รายต่อเดือน 4.โรคตาแดง ปี 2561 คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 146,000 ราย ช่วง มิ.ย.-ก.ย. อาจมีผู้ป่วย 8,000- 35,000 รายต่อเดือน 5.โรคอาหารเป็นพิษ ปี 2561 คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 100,000 ราย ช่วง ม.ค.-พ.ค. อาจมีผู้ป่วย 9,000-11,000 รายต่อเดือน 6.โรคไข้ฉี่หนู ปี 2561 คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 5,000 ราย 7.โรคเมลิออยโดสิส ปี 2561 คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 3,000 ราย</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีภัยสุขภาพอีก 2 เรื่อง ได้แก่ 1.การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2.การป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจในช่วงปัญหาหมอกควันภาคเหนือ โดยเฉพาะใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ (30 ธ.ค.60)</p>	<p>การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ศรีรัช ลากใหญ่ ลอยสมุทร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต กล่าวในการเสวนาหัวข้อ "มองรอบด้าน...ลานเบียร์กับสังคมไทย" ว่า จากการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากลานเบียร์และกลยุทธ์ประเภทดื่มไม่อันของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน ในกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายและนักศึกษามหาวิทยาลัย 2,498 คน พบว่า นักเรียนม.ปลาย เคยไปลานเบียร์ ร้อยละ 34 ดื่มเดือนละ 2-3 ครั้ง ร้อยละ 80.1 มีพฤติกรรมการดื่มเป็นกลุ่ม ๆ สังสรรค์อาทิตย์เว้นอาทิตย์ วันเกิด ปีใหม่ และมีความเชื่อว่าดื่มแล้วทำให้สนิทกันมากขึ้น ร้อยละ 37.2 และหากดื่มแล้วจะทำให้คลายเครียด ร้อยละ 53.4 ที่น่าสนใจคือ เด็กเข้าถึงการดื่มง่ายเพราะหาซื้อง่าย โดยร้อยละ 35.7 มีชายรอบโรงเรียน และร้อยละ 29.8 ดื่มในร้านอาหาร ปัญหาการเข้าถึงการดื่มของเด็กมัธยมคือ มักไปลานเบียร์ย่อยๆ แทนลานเบียร์ใหญ่ เพราะมีการตรวจบัตร ประกอบกับปัจจุบันลานเบียร์เปิดตามงานเทศกาลอาหาร ทำให้เด็กเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม เด็กร้อยละ 80.2 ยังต้องการไปลานเบียร์ใหญ่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชนออนไลน์ (30 ธ.ค.60)</p>	<p>-นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ลานเบียร์ถือว่าผิด เพราะไม่ต่างจากการส่งเสริมการขาย ทำการตลาด อาจยังเข้าข่ายความผิดโดยสภาพ ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งต้องตรวจสอบทั้งการจัดตั้งจุดจำหน่าย การขายให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ขายให้คนเมา ครองสติไม่ได้ มีการจัดโชว์ตราสัญลักษณ์ และจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายหรือไม่ ซึ่งจากการลงพื้นที่ พบว่าละเมิด มาตรา 32 มากที่สุด มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 5 แสนบาท ปรับรายวัน 5 หมื่นบาทจนกว่าจะปฏิบัติถูกต้อง ซึ่งในช่วงปี ใหม่ สำนักฯ จะร่วมกับตำรวจและภาคีเครือข่ายตรวจสอบไม่ให้ทำผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด</p> <p>ภก.สงกรานต์ ภาควิชาเคมี ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เสนอว่า ปัญหาที่เกิดจากการตี้มเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ต้องให้ธุรกิจเครื่องตี้มแอลกอฮอล์เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนกรณีเมาแล้วขับ ควรตามให้ถึงร้านเหล้าหรือลานเบียร์ที่ขายให้ด้วย เพราะเข้าข่ายขายให้คนเมาครองสติไม่ได้ บทลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากทำได้เชื่อว่าปัญหาคนเมาแล้วขับจะลดลง</p> <p>-เสนอข่าว นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวถึงกรณีบริษัทเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ทำ การตลาดโดยใช้วิธีส่งตรงถึงบ้าน ว่า เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในปี นี้ ซึ่งยังไม่มียกกฎหมายควบคุม เครือข่ายฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากอาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวนมาก ว่ามีนักศึกษาสั่งซื้อเครื่องตี้มแอลกอฮอล์แบบเดลิเวอรี่มากิน ในหอพัก และอาจพัฒนาไปสู่การจัดส่งถึงงานต่างๆ ของชุมชน เช่น งานบวช งานแต่งงาน เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการ ควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ได้มีการหารือถึงรูปแบบการขายใหม่ๆ ทั้งเรื่องเครื่องกีดอัตโนมัติ ลานเบียร์ การขาย ผ่านออนไลน์ และเดลิเวอรี่ ซึ่งเรื่องเครื่องกีดอัตโนมัติอยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศห้ามร้านค้าปลีกจำหน่าย ส่วน รูปแบบอื่น ๆ อยู่ระหว่างหารือและจัดทำเป็นประกาศเช่นกัน</p> <p>นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า การออกประกาศ ควบคุมวิธีการขายทั้งออนไลน์หรือเดลิเวอรี่ ต้องมีมติจากคณะกรรมการพิจารณาการกระทำความผิดตามพ.ร.บ. ควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ และคณะกรรมการนโยบายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์แห่งชาติด้วย ส่วนกรณีลานเบียร์นั้น ผิดชัดเจนในข้อกฎหมายอยู่ แล้ว แต่บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้เข้มข้น ไม่จำเป็นต้องออกประกาศห้ามขายด้วยวิธีการนี้</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ X-RAY สุขภาพ (31 ธ.ค. 60)</p>	<p>แนวทางแก้ปัญหาสังคม ปี 61</p> <p>-เสนอบทความ โดย นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ระบุว่า ปัญหาสังคมที่ เกิดขึ้นมาจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน ไม่ควรโทษเฉพาะครอบครัวและโซเซียลมีเดีย ในปี 2561 อยากให้ทุก ฝ่ายถือโอกาสนี้สร้างสังคมที่เอื้ออาทรต่อการสร้างครอบครัวที่แข็งแรง เช่น รัฐบาลอาจมีนโยบายให้สถาน ประกอบการอนุญาตให้แม่ลาคลอดได้ 6 เดือน เงินพอใช้ สามารถเอาไปลดภาษีได้ ก.ศึกษาธิการ ก.สาธารณสุข ก. พัฒนาสังคมฯ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพราะการสร้างเด็กที่มีคุณภาพ ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ จะเกิดขึ้นได้ยากหาก ครอบครัวยังไม่มีคุณภาพ</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ Smart ไทยแลนด์ (31 ธ.ค. 60)</p>	<p>อย.ส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน</p> <p>-เสนอข่าว ภก.วีระชัย นลวชัย ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย. เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ในการส่งเสริมให้คนมีคุณธรรม กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค จึงมีเป้าหมายที่จะเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยประกาศเป็นต้นแบบกองคุณธรรมเป็นกองแรกใน อย. ขับเคลื่อนให้บุคลากรของกอง ประพฤติตนตามอัตลักษณ์ที่กำหนดคือ "สามัคคี มีวินัย ใจอาสา"</p>
<p>มติชน คมชัดลึก (30 ธ.ค.60)</p>	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว ตูน บอดี้สแลม เดินทางกลับถึงบ้านที่กรุงเทพฯ แล้ว ส่วนยอดบริจาคยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมียอดรวม กว่า 1,266 ล้านบาท</p> <p>นพ.ธำรง หาญวงศ์ ผอ.รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบจำนวนเงินบริจาคที่จะได้รับจาก โครงการฯ แต่เบื้องต้นได้เตรียมวางแผนการเงินไว้แล้ว โดยจะนำไปเสริมในส่วนที่ขาดแคลน คือ การจัดซื้อ ครุภัณฑ์ โดยเฉพาะเตียงผู้ป่วย ขยายการให้บริการห้องไอซียูเด็ก ห้องผ่าตัด ห้องฉุกเฉิน เป็นต้น</p> <p>นพ.ชาญชัย จันทรรวงชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า คาดว่าจะได้เงินจากโครงการฯ ประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งมีเครื่องมือ 5 รายการ ที่มีความจำเป็นต้องใช้เร่งด่วน ได้แก่ 1.เครื่อง Cath Lab 2.เครื่องช่วยหายใจ 3.เครื่อง ตัดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจอัตโนมัติ 4.ชุดเครื่องมือผ่าตัด และ 5.เตียงผู้ป่วย โคมไฟผ่าตัด</p> <p>นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผอ.รพ.ยะลา กล่าวว่า รพ.ยะลาต้องการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์มูลค่าประมาณ 20</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชนออนไลน์ (30 ธ.ค.60)</p>	<p>ล้านบาท และเครื่องมือเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านหัวใจ มะเร็ง ทารกแรกเกิด เครื่องช่วยหายใจที่ทันสมัย รวมทั้งเครื่องมือผ่าตัด เพื่อมาเพิ่มเติมอาคารใหม่ 2 หลัง ที่จะสร้างเสร็จภายในปลายปี 2561 และกลางปี 2562</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผอ.รพ.ราชบุรี เปิดเผยว่า อยากให้เวลาที่เสนอโครงการหรือจัดซื้อต้องขอความเห็นจากคุณตุนร่วมด้วย โดยทำงานในรูปแบบกรรมการ เช่น ตั้งเป็นกองทุนคุณตุน เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการนำไปซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือ และจะมีดอกเบียจากธนาคารมาเพิ่มในกองทุนด้วย โดยขณะนี้รพ.ราชบุรีมีอาคาร 10 ชั้น เป็นศูนย์มะเร็งและหัวใจ และอาจจะเปิดห้องผ่าตัดใหม่เพิ่มเติม เงินที่ได้จากโครงการจะช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาด ทำให้มีเครื่องมือเพิ่มมากขึ้น บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (3 ม.ค. 61)</p>	<p>“ภาวะยักษ์”รู้เร็วรักษาได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรค Gigantism หรือ ภาวะยักษ์ ผู้ป่วยจะมีอาการตัวสูงใหญ่กว่าคนปกติ แต่สัดส่วนของร่างกายเท่าเดิมทุกอย่าง มักจะเกิดตั้งแต่เด็ก สาเหตุมาจากในวัยเด็กได้รับ Growth Hormone มากเกินไป โดยจะพบการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายอย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยจึงมักมาพบแพทย์ได้เร็ว และได้รับการรักษาได้ทันที่ แต่ถ้าเกิดในผู้ใหญ่ที่กระดูกหยุดการเจริญเติบโตแล้ว สภาพร่างกายผู้ป่วยจะค่อยๆ เปลี่ยนไปช้าๆ ไม่สูง ผู้ป่วยจึงมักมาพบแพทย์ล่าช้า จนทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ</p>
<p>ข่าวสด (3 ม.ค. 61)</p>	<p>ยาแผนไทยรักษาสะเก็ดเงิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ฉัตรชัย สวัสดิไชย ที่ปรึกษากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า ในทางการแพทย์แผนไทยเชื่อว่าร่างกายคนประกอบด้วยธาตุ ไฟ น้ำ ลม ดิน เมื่อไม่เกิดความสมดุลจะทำให้เกิดโรคได้ รพ.พระปกเกล้าได้นำยาที่หมอชาวบ้านใช้รักษาโรคสะเก็ดเงินมาวิจัยและพัฒนาตำรับยา โดยใช้สมุนไพรตำรับ “รสสุขุมร้อน” เป็นตัวยาหลัก บำรุงเลือด กระจายลม และอาจมีตัวยาร่วมด้วยเพื่อปรับสมดุลของแต่ละคน โรคจะดีขึ้นภายใน 7 สัปดาห์แต่ไม่หายขาด ขณะนี้ได้พัฒนาเป็นยาแคปซูล ช่วยลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศได้ และเมื่อมีงานวิจัยที่ชัดเจนจะสามารถส่งออกไปทั่วโลก</p>
<p>ข่าวสด (3 ม.ค. 61)</p>	<p>สูตรแห่งความสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในปีใหม่ 2561 กรมสุขภาพจิตได้จัดทำบัญญัติสุข 10 ประการ เป็นสูตรแห่งความสุขของคนไทย ได้แก่ 1.ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 2.ค้นหาจุดแข็งความถนัดและศักยภาพตัวเอง และพัฒนาจนสำเร็จ 3.ฝึกหายใจคลายเครียด 4.คิดทบทวนสิ่งดีๆ ในชีวิตและฝึกมองโลกในแง่ดี 5.บริหารเวลาให้สมดุลระหว่างการงาน สุขภาพและครอบครัว 6.คิดและจัดการปัญหาเชิงรุกด้วยสติและปัญญา 7.มองหาโอกาสในการมอบสิ่งดีๆ ให้ผู้อื่น 8.ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนศาสนา 9.ให้เวลาและทำกิจกรรมความสุขร่วมกับสมาชิกในครอบครัวเป็นประจำ และ 10.ชื่นชมคนรอบข้างอย่างจริงใจ</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรู้ ทั่วห้องถิ่นไทย (3 ม.ค. 61)</p>	<p>การดูแลผู้ป่วยจิตเวช</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ขอให้คนในครอบครัวช่วยกันสอดส่องดูแลผู้ป่วยจิตเวชให้ปฏิบัติตามที่แพทย์กำหนด และหากิจกรรมให้ผู้ป่วยทำร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หากผู้ป่วยมี 6 สัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ นอนไม่หลับ หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย มีความคิดแปลกๆ พฤติกรรมก้าวร้าว หวาดระแวง ขอให้รีบพาส่งรพ.ใกล้บ้านทันที</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ (3 ม.ค. 61)</p>	<p>ไลฟ์โอดสะพานฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.นิตยา สวัสดิวรรณ อายุ 18 ปี ดื่มน้ำเบียร์ย้อมใจก่อนเรียกวินรถจักรยานยนต์รับจ้างจากลาดพร้าวไปสะพานพระราม 8 และตกลงจ่ายเงินเพิ่ม 500 บาท ให้คนขับรถอยู่เป็นเพื่อนและถ่ายคลิปไลฟ์สดให้ ขณะยืนที่ราวสะพานและไถลตกลงไป จากการสอบถามทราบว่าผู้ตายมีอาการโศกเศร้า ร้องไห้ตลอดเวลา</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ (30 ธ.ค.60)</p>	<p>ผู้ป่วยเนื้องอกที่ใบหน้า</p> <p>-เสนอข่าว กรณีที่มีการแชร์ภาพคุณยายซึ่งป่วยมีก้อนเนื้องอกบนใบหน้า และตาบอดทั้งสองข้าง ล่าสุดเฟซบุ๊ก Arthit Ourairat เผยว่า นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีการแพทย์รังสิต ได้ขอความอนุเคราะห์จาก นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ให้ ผอ.รพ.เลิดลินไปพบผู้ป่วยรายดังกล่าวแล้ว โดยรพ.ยินดีจะช่วยผ่าตัดให้ แต่ผู้ป่วยไม่ยอมเนื่องจากกลัวเสียชีวิต ขณะนี้กำลังพยายามเจรจายู่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด (2 ม.ค. 61)</p>	<p>โรคมะเร็งในเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชนิ กล่าวว่าการวินิจฉัยโรคมะเร็งในเด็กมีขั้นตอนและวิธีการเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ซึ่งโรคมะเร็งในเด็กจะไม่มีอาการเฉพาะ ต้องอาศัยความเอาใจใส่ และการสังเกตอาการที่พบได้บ่อยคือ คลำพบก้อนเนื้อผิดปกติในร่างกาย มีไข้สูงเป็น ๆ หาย ๆ มีจุด จ้ำ เป็นห้อเลือดง่าย มีจุดเลือดตามลำตัว แขน หรือขา อาการจะคล้ายคนเป็นไข้เลือดออก และอ่อนเพลียง่าย ส่วนใหญ่มีความรุนแรงของโรคสูงแต่มีโอกาสรักษาให้หายได้ ขึ้นอยู่กับระยะของโรคสำหรับวิธีป้องกัน คือหลีกเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ หรือสารก่อมะเร็งจากอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยเฉพาะแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งต่าง ๆ เช่น อาหารสำเร็จรูป บุหรี่ และแอลกอฮอล์ และคอยหมั่นสังเกตเด็กหากพบความผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันที</p>
<p>ไทยโพสต์ (1 ม.ค. 61)</p>	<p>รางวัลเครือข่ายระดับชาติ</p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานประชุมการบูรณาการแผนป้องกันควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมมอบรางวัลการดำเนินงานของเครือข่ายระดับชาติ 24 รางวัล เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้เกิดผลงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น</p>
<p>สยามรัฐ (1 ม.ค. 61)</p>	<p>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิ์ทุกที่</p> <p>-เสนอข่าว เลขธิการ สปส. เผยห่วงใยผู้ประกันตนเที่ยวปีใหม่ 2561 หากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารับบริการในรพ.ใกล้ที่เกิดเหตุ ไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ไม่ต้องสำรองจ่าย โดยสถานพยาบาลจะเป็นผู้เบิกจ่ายตรงจากสปส.เอง</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน (1 ม.ค. 61)</p>	<p>เปิดศูนย์เพื่อนใจทูนัมเบอร์วัน</p> <p>-เสนอภาพข่าว ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดย น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต, นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต, หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และคณะผู้บริหาร ฝ้ารับเสด็จ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์หนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย</p>
<p>ไทยรัฐ (1 ม.ค. 61)</p> <p>มติชน (1 ม.ค. 61)</p>	<p>ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุหมุน</p> <p>-เสนอข่าว นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายก อบจ.สุราษฎร์ธานี ออกประกาศจังหวัดให้พื้นที่หมู่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มีการระดมกำลังทหารและอส.ช่วยรื้อขนย้ายซากปรักหักพังตามจุดต่างๆ ล่าสุดพบว่ามีบ้านประชาชนเสียหาย 339 หลัง สถานศึกษา 2 แห่ง รพ. 1 แห่ง</p> <p>-เสนอภาพข่าว จิตอาสา เจ้าหน้าที่สสจ. นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ร่วมกับทหาร มทบ.45 ทหารกองบิน 7 และตำรวจ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี กว่า 400 คน เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุหมุนกลางเมืองสุราษฎร์ เป็นระยะทางยาวเกือบ 5 กิโลเมตร</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรู้ทั่วท้องถิ่นไทย</p>	<p>สสจ.สุพรรณฯ เยี่ยมชาวบ้าน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สาโรจน์ มะรุมติ นพ.สสจ.สุพรรณบุรี นำบุคลากรทางการแพทย์ และอส. ออกให้ความรู้กับชาวบ้านตามชุมชนต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (30 ธ.ค.60)</p>	<p>อันตรายจากลูกโป่งสวรรค์</p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์แชร์คลิปเหตุการณ์ลูกโป่งสวรรค์ระเบิด ขณะที่เด็กกำลังเล่นอยู่ต่อหน้าผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ค้าอัดก๊าซไฮโดรเจนในลูกโป่งแทนก๊าซฮีเลียม</p> <p>นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ส.ก. ให้ความรู้ว่า ควรเลือกลูกโป่งสวรรค์ที่บรรจุด้วยก๊าซฮีเลียม แม้จะมีราคาแพงกว่า แต่ปลอดภัยกว่า เนื่องจากเป็นก๊าซเฉื่อย ไม่ติดไฟ ไม่มีปัญหาระเบิด และเกิดการรั่วซึมยาก หากจำเป็นต้องใช้ก๊าซไฮโดรเจน ควรเพิ่มความระมัดระวังในการบรรจุ และติดป้ายเตือนว่าห้ามนำเข้าไปใกล้ความร้อนหรือประกายไฟ และต้องไม่นำลูกโป่งที่บรรจุก๊าซไฮโดรเจนมารวมกันเป็นพวงใหญ่ จัดวางไว้ในที่ร่ม ห่างจากหลอดไฟ หรือประกายไฟต่าง ๆ นอกจากนี้ หากมีการนำถังก๊าซมาตั้งไว้บริเวณงาน ควรดูแลให้อยู่ในสภาพดี จัดวางในพื้นที่โล่ง อากาศระบายได้ดี หากถังก๊าซมีลักษณะแคบและสูง ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการล้มที่มั่นคง ก่อนเคลื่อนย้ายถังก๊าซต้องปิดฝาครอบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>วาล์วให้เรียบร้อย เคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็น ห้ามลากไปกับพื้นเพื่อป้องกันการเสียดสีและติดไฟ กรณีที่มีการประดับตกแต่งลูกโป่งสวรรค์ในงานต่างๆ ต้องวางให้พื้นมือเด็ก และหากลูกโป่งแตกควรเก็บเศษไปทิ้งทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก ๆ นำมาอม หรือกัดเล่น เพราะอาจสิ้นเข้าไปในลำคอจนอุดทางเดินหายใจได้</p>
<p>เดลินิวส์ (30 ธ.ค.60)</p>	<p>ลดมลพิษจากมือถือเก่า</p> <p>-เสนอสรุป เกี่ยวกับโครงการ "มือถือเก่าไป เครื่องมือแพทย์ใหม่มา" เป็นเฟส 2 ของโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ที่ตอบสนองนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่เรียกคืนมือถือที่เสื่อมสภาพและไม่ได้ใช้งาน เพื่อนำมารีไซเคิลและกำจัดอย่างถูกวิธี และนำรายได้มอบให้รพ.ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30 แห่งทั่วประเทศ โดยในเฟส 2 ก.สาธารณสุขและก.ทรัพยากรธรรมชาติและก.จะจัดเตรียมอาสาสมัครในหน่วยงานทั่วประเทศประมาณ 1.12 ล้านคน มาช่วยจัดเก็บมือถือเก่าร่วมกับจิตอาสาเดิมเพื่อให้สามารถบริหารจัดการมือถือเก่าได้ตามเป้าหมาย</p> <p>ผู้สนใจสามารถบริจาคมือถือเก่าได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561 ที่จิตอาสาประจำโครงการ 20,000 คนทั่วประเทศ, รพ.สต.หรือสถานีนานามัยทั่วประเทศ, ศูนย์ ทสม.ประจำตำบลทั่วประเทศ, ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ, ร้านเจมาร์ททุกสาขา ติดตามรายละเอียดและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ เฟซบุ๊ก recycleandreduce มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา หรือส่งไปรษณีย์มาที่ศูนย์ประสานงานจิตอาสา โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เลขที่ 333 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110</p>
<p>ข่าวสด (30 ธ.ค.60)</p>	<p>ผ่อนปรนจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน แลกข่าวกรณีการผ่อนปรนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวว่า จากการตรวจสอบพบว่ายังเหลือแรงงานอีก 8-9 แสนคนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ ก.แรงงานเห็นว่าน่าจะขยายเวลาออกไปอีกระยะหนึ่ง จึงได้นำเรียนนายกรัฐมนตรีและ คสช. ให้ก.แรงงาน ประสาน-บูรณาการ 4 ระบบ ร่วมกับ 3 ประเทศต้นสังกัดแรงงาน รวมทั้งก.สาธารณสุข เรื่องสุขภาพ และตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)</p>
<p>ข่าวสด (30 ธ.ค.60)</p>	<p>เตือนภัยกรรมความงาม</p> <p>-เสนอบทความ พล.ต.ท.นพ.อรรถพันธ์ พรหมทาร์นต์ แพทย์ผู้ชำนาญการศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า แนะนำสิ่งสำคัญที่ควรตรวจสอบก่อนเข้ารับการศัลยกรรม ข้อแรก แพทย์จะต้องอยู่ในสถานพยาบาล ถ้าเป็นคลินิก จะมีชื่อแพทย์ติดอยู่ให้เห็นเด่นชัด มีใบอนุญาตของสธ.ที่ยังไม่หมดอายุ ดูชื่อผู้ประกอบการซึ่งอาจไม่ใช่แพทย์ ดูชื่อผู้ดำเนินการสถานพยาบาลซึ่งต้องเป็นแพทย์เท่านั้น และเมื่อเข้ารับการตรวจ ให้ดูชื่อแพทย์ที่ติดไว้กับแพทย์ที่ตรวจให้ตรงกัน ข้อต่อมา เปิดเว็บไซต์แพทย์สภา ตรวจสอบคุณวุฒิแพทย์ ซึ่งแพทย์ที่ทำการศัลยกรรมควรเป็นแพทย์เฉพาะทาง ก่อนทำศัลยกรรมต้องถามแพทย์ในทุกประเด็นให้กระจ่าง ที่สำคัญที่สุดคือ ดูสุขภาพร่างกายให้มีความพร้อม และเมื่อทำเสร็จแล้วต้องดูแลตัวเองให้ดี</p>
<p>ไทยรัฐ (2 ม.ค. 61)</p>	<p>กัญชารักษามะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว นายกอบจ.สกลนคร นายกสมาคมชาวไร่อ้อยสกลนคร ประธานสภาเกษตรกรสกลนคร ร่วมกับนพ.สมนึก ศิริพานทอง นักวิจัยการรักษามะเร็งด้วยกัญชาและกลุ่มแพทย์กว่า 10 คน แลกแนวคิดร่วมกันว่าในอนาคตหากกฎหมายผ่าน สนช.เห็นชอบให้นำกัญชามาใช้รักษาโรคได้ โดยเฉพาะโรคมะเร็งจะต้องมีพื้นที่ผลิตที่เหมาะสม ซึ่งจ.สกลนครมีสภาพภูมิประเทศเอื้อต่อการเติบโตของต้นกัญชาเป็นอย่างดี</p>
<p>ไทยรัฐ (2 ม.ค. 61)</p>	<p>ผู้ป่วยจิตเวช-คนเร่ร่อน กทม.</p> <p>-เสนอข่าว นายสิทธิพล ชูประจง หัวหน้าโครงการผู้ป่วยข้างถนน มูลนิธิกระจกเงา กล่าวถึงปัญหาผู้ป่วยจิตเวชกลายเป็นคนเร่ร่อนในเขต กทม. ว่า มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2559 มีผู้ป่วยจิตเวชอายุ 30-60 ปี หายจากบ้าน 119 ราย ติดตามตัวพบแล้ว 100 ราย ส่วนปี 2560 มีผู้ป่วยหายจากบ้าน 287 ราย พบตัวแล้ว 183 ราย เขตที่พบผู้ป่วยอาศัยอยู่มากสุด ได้แก่ สุขุมวิท อโศก และจตุจักร สาเหตุที่ผู้ป่วยออกจากบ้านเพราะไม่รู้ตัวบางครอบครัวไม่ได้ตามหาเพราะมีฐานะยากจนเข้าไม่ถึงกระบวนการติดตามคนหายและบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เข้าถึงระบบรักษาอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต 2561 คือ เมื่อพบผู้ป่วยจิตเวชที่เป็นอันตรายหรือมีความจำเป็นต้องรักษา ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐทุกพื้นที่ได้ตลอด 24 ชม. เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูรักษาทางจิตเวชให้หายเป็นปกติ</p>

